

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓ / ว ๑๓๑๗



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๘๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๒๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๗/๐๐

ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการตามแนวทางในเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่ได้รับการจัดสรร การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร รวมถึงการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ จึงได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีการใช้งบประมาณที่หมดความจำเป็นต้องใช้จ่าย (ส่งคืนทั้งรายการและขอใช้) กรณีการใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง และกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

/เพื่อให้การดำเนินการ...

เพื่อให้การบริหารงบประมาณในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการ สำหรับเทศบาลเมืองแพร่ขอให้ดำเนินการตามแนวทางข้างต้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายโชคดี อมวัฒน์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๓

สรุป
สรุป
สรุป

๑๑.



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขรับ..... ๓๑๐
วันที่..... E 9 ส.ค. 2563
เวลา..... น.

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๐๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๕๓๓๓ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๕๒๔ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ชุด
๓. แบบสรุปข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือถึงจังหวัด แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้จังหวัดติดตาม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อให้สามารถลงนามก่อนนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จังหวัดติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายการงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณช้าช้อน ไม่มีความพร้อมด้านสถานที่ หรือมีรายการงบประมาณที่ลงนามก่อนนี้ผูกพันในสัญญาแล้วมีงบประมาณเหลือจ่าย ซึ่งมีความประสงค์ขอใช้งบประมาณรายการดังกล่าว ให้ดำเนินการส่งคืนงบประมาณพร้อมกับจัดทำรายละเอียดรายการงบประมาณใหม่เสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ จึงได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. กรณีการใช้งบประมาณที่หมดความจำเป็นต้องใช้จ่าย (ส่งคืนทั้งรายการและขอใช้)

๑.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเสนอขอใช้งบประมาณได้ จะต้องเป็นเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยส่งคืนงบประมาณสำหรับรายการที่หมดความจำเป็น เช่น รายการซ้ำซ้อน ไม่มีความพร้อมด้านสถานที่ เป็นต้น

๑.๒ รายการที่เสนอใหม่จะต้องอยู่ภายใต้รายการงบประมาณเดิมที่ส่งคืน เช่น ส่งคืนรายการถนนให้เสนอขอรับการสนับสนุนรายการถนน, ส่งคืนรายการพัฒนาแหล่งน้ำให้เสนอขอรับการสนับสนุนรายการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นต้น

๑.๓ รายการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจะต้องมีวงเงินไม่เกินกว่าที่ส่งคืน

๒. กรณีการใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเสนอขอใช้งบประมาณได้ จะต้องเป็นเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วมีงบประมาณเหลือจากการดำเนินการดังกล่าว

๒.๒ การเสนอขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจะต้องเป็นรายการงบประมาณที่อยู่ภายใต้รายการเดิมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยเป็นการขยายผลรายการเดิมหรือรายการใหม่ เช่น รายการที่เหลือจ่ายจากรายการถนนให้เสนอขอใช้จ่ายรายการถนน, รายการที่เหลือจ่ายจากรายการพัฒนาแหล่งน้ำให้เสนอขอใช้จ่ายรายการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นต้น

๒.๓ รายการที่เสนอขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจะต้องไม่เกินวงเงินที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ระบุผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ

๓.๑ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

๓.๒ รายการที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องเป็นรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจภายใต้รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในการนี้ ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กำหนด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ขอใช้งบประมาณตามกรณีดังกล่าว ให้จัดทำแบบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบสรุปข้อเสนขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดโครงการ แบบสรุปรายการ งบประมาณราคา (ปร.๔, ปร.๕) ผังบริเวณ ภาพถ่ายสี เอกสาร หนังสือยินยอม/อนุญาตให้ใช้สถานที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดโครงการให้จัดทำตามแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

และให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ รายการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณทั้ง ๓ กรณี จะต้องมิใช่รายการที่เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสถียร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย



<https://bit.ly/2PKa55H>

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖

ผู้ประสานงาน : นายเฉลิม ประสาททอง โทร. ๐๘ ๑๑๗๐ ๓๖๓๒

นางสาวสุคนธา ไทยถาวร โทร. ๐๘ ๙๖๙๘ ๘๓๓๓

นางสาวณภัทร ชมเชย โทร. ๐๘ ๐๑๒๓ ๑๕๑๖

นายณัฐฐนนท์ ตีบเต็ม โทร. ๐๘ ๑๒๖๗ ๗๔๘๗